

# นายกฯห่วงปชช.ใช้น้ำหน้าแล้ง

ทำเนียบฯ • “บิ๊กตู่” ห่วงประชาชนใช้น้ำช่วงหน้าแล้ง กำชับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือมีน้ำใช้เพียงพออย่างต่อเนื่อง ด้าน รมช.มหาดไทยลงพื้นที่โคราชติดตามสถานการณ์ เร่งหามาตรการสำรองน้ำให้ประชาชนเดือนร้อน

วันที่ 10 เม.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหน่วยงานภายใต้ กอนช.ได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำหลักในฤดูฝน ปี 2563 แล้ว โดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร นอกจากนี้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน เร่งดำเนินการตรวจสอบ จัดการทำแผนงานปรับปรุงซ่อมแซม และ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันฤดูฝนนี้

การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 24 จังหวัด การประสานครหลวง และกรมชลประทานได้แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมสะสม 1,252 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสะอาดแล้ว จำนวน 54.15 ล้านลิตร กรมทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำสะอาด 10.33 ล้านลิตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติ การฝนหลวงในพื้นที่รับน้ำ 7 อ่างเก็บน้ำในเขต จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี เพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกเฉียง และเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี ซึ่งมีการใช้น้ำหลายภาคส่วน ทั้งอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรการให้มีน้ำเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ตามแผนที่วางไว้

ขณะเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ที่บ้านซับกระสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในการติดตามการเสนอโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่จังหวัดนครราชสีมา มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 8 อำเภอ โดยนายนิพนธ์ได้เน้นย้ำให้มีการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการรับมือ อาทิ การจัดทำแผนสำรองน้ำ การหาแหล่งน้ำสำรองการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน น้ำดิบ การขุดขยายสระพักน้ำดิบ เพื่อสำรองปริมาณน้ำในการอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นารอง การพัฒนาพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) ชั่วคราว ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำถาวร ตลอดจนการพิจารณาจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ที่มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่กักเก็บให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาดปลอดภัยเพียงพอสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภคไม่ขาดแคลน.